



Ngày 26/5/02 tại khách sạn New World Thành phố Hồ Chí Minh, công ty TNHH thương mại - dịch vụ và đầu tư Tạ Thị Ngọc Thảo đã tổ chức lễ khai trương. BTSK đã phỏng vấn chị Tạ Thị Ngọc Thảo, người sáng lập công ty, nguyên phó Ban liên lạc cựu học viên PPLST.

BTSK: Công ty Tạ Thị Ngọc Thảo, một cái tên hơi dài. Người ta đặt tên công ty thường là hai chữ, chẳng hạn công ty TNHH thương mại - dịch vụ và đầu tư Ngọc Thảo ...

Tạ Thị Ngọc Thảo: Tôi biết điều đó và tôi cũng được các thầy dạy phải chú ý tận dụng những nguồn dự trữ có sẵn, không mất tiền khi giải quyết vấn đề. Tạ Thị Ngọc Thảo là một danh từ mà trong khách hàng của tôi, từ này đồng nghĩa với chữ Tín.

BTSK: Xin lỗi chị, logo của công ty chị có hai "cái que", hai "cái que" này có nghĩa gì ?

Tạ Thị Ngọc Thảo: Có người còn nói là hai "dấu trừ" nữa kia. Không phải "dấu trừ" mà cũng không phải "cái que" như anh nói, đó là hai đường thẳng màu xanh đặt trên nền xám trắng. Màu xám trắng tượng trưng cho chất sáng trí tuệ, màu xanh tượng trưng cho sự vận động. Hai đường thẳng nối tiếp nhau tượng trưng cho sự phát triển có kế thừa. Logo này phản ánh triết lý hoạt động của công ty: Trung thực, Trí tuệ và Công bằng.

BTSK: Một logo đầy ý nghĩa! Điều gì gợi ý chị đưa ra những ý tưởng sáng tạo như vậy ?

Tạ Thị Ngọc Thảo: Các bên đều có lợi là quan điểm trong kinh doanh hiện đại. Sáng tạo là đòi hỏi của cuộc sống và tôi "ngộ" ra điều này khi theo học ở TSK. Ở đây tôi được biết "lời giải của bài toán được coi là tốt, về nguyên tắc, phải tốt đối với 9N hệ". Và tôi rất ấn tượng đối với nguyên tắc thứ 12 với tên gọi: nguyên tắc đẳng thế - **thay đổi điều kiện làm việc để không phải nâng lên hay hạ xuống các đối tượng**. Để không nâng lên hay hạ xuống đối tượng thì chỉ có thể thực hiện mọi hoạt động trên cùng một mặt phẳng. Nói một cách bóng bẩy hơn: nếu như nhu cầu của tôi và của anh tương tự nhau thì tôi được, anh được, thế giới xung quanh đều được. Để làm được điều này thì phải thay đổi cách suy nghĩ vốn có, đó chính là sự sáng tạo.

BTSK: Lập công ty là phải chịu trách nhiệm trước xã hội, trước gia đình của những thành viên trong công ty, nói cách khác là rất nhiều phiền phức. Tại sao chị lại thành lập công ty trong khi không cần làm như vậy, chị và gia đình vẫn có thể bình an trước cuộc đời luôn thay đổi.

Tạ Thị Ngọc Thảo: Tôi đã một lần tưởng đi vào cõi vĩnh hằng, đó là lần phẫu thuật tim tại Viện tim Tp.HCM. Ở đây tôi có dịp chiêm nghiệm lại những gì mình đã làm và những gì mà mọi người quanh tôi đã làm cho tôi. Và tôi rất tâm đắc với câu nói của Albert Pine: **Những gì chúng ta làm cho bản thân sẽ lụi tàn khi chúng ta chết đi. Những gì ta làm cho người khác và cho đời, sẽ mãi xanh tươi !**

BTSK: Xin chị cho biết những dự định của Công ty để ước vọng của chị "mãi xanh tươi".

Tạ Thị Ngọc Thảo: Công ty chúng tôi đang thực hiện hai dự án đầu tư:

- a. Dự án khu biệt thự vườn với diện tích 26.293 m² tại phường Tân Phú, Q 7, Tp.HCM. Đối tượng phục vụ chủ yếu là người có thu nhập trên trung bình, dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2003.
- b. Dự án khu nhà vườn với diện tích 35.000 m² tại đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Đối tượng phục vụ là người có thu nhập dưới trung bình. Dự án cũng sẽ kết thúc vào cuối năm 2003.

Về thương mại, trong năm 2003 sẽ khai trương một trạm xăng dầu tại đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCM với vốn đầu tư khoảng 3,2 tỷ đồng. Và trong năm 2004, công ty sẽ khai trương cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại số 52/1 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, Q7, Tp.HCM.

Về dịch vụ khoảng tháng 6/2003 công ty sẽ khai trương câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ nữ với tên gọi câu lạc bộ Thế giới nữ tại 69/3A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCM.

Ngoài những công việc trên, công ty ấp ủ xây dựng một bệnh viện Sản - Nhi trên khu đất 10.252 m² tại đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Tâm nguyện này đang trong giai đoạn phôi thai và chúng tôi còn phải vượt qua một chặng đường khá dài.

BTSK: Thay mặt các học viên, cựu học viên PPLST, chúc Công ty Tạ Thị Ngọc Thảo luôn phát triển ổn định và bền vững. Chúc những mong ước của chị sớm thành hiện thực. Nhân đây cũng xin hỏi, nếu có học viên của TSK muốn góp sức cùng chị để cuộc đời “mãi xanh tươi” thì chị có đồng ý không ?

Tạ thị Ngọc Thảo: Tôi rất sẵn lòng. Các bạn có thể liên lạc với công ty theo địa chỉ:

70/9 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Q.7.

Điện thoại: (08)8723279 – 8724134.

Email: tathingothao@saigonnet.vn.



Chị Tạ Thị Ngọc Thảo (1) - người sáng lập công ty, chị Kim Loan (2) - phó giám đốc và chị Hồng Phúc (3) đều là các cựu học viên môn Phương pháp luận sáng tạo